

Mẫu Đơn Đồng Ý Phát Hành Hồ Sơ Lái Xe

Các chủ hãng, chủ hãng tiềm năng, tổ chức thiện nguyện hay người đại diện của họ có thể nhận hồ sơ lái xe cho một nhân viên, nhân viên tiềm năng và thiện nguyện viên khi có ủy quyền của người có hồ sơ lái xe đang được yêu cầu. Dùng mẫu đơn này để lấy sự ủy quyền của họ.

- Hoàn tất mục Công Ty.
- Đưa mẫu đơn này cho nhân viên, nhân viên tiềm năng hay thiện nguyện viên của quý vị để hoàn tất mục của họ.
- Vì mục đích kiểm toán, hãy giữ mẫu đơn đã điền đầy đủ này trong hồ sơ của quý vị trong ít nhất năm năm. Không gửi mẫu đơn này đến Sở Cấp Phép (Department of Licensing).
- Nếu nhân viên tiềm năng hoặc tình nguyện viên không được tuyển dụng, hãy hủy bỏ mẫu đơn đồng ý sau 30 ngày.
- Cần có mẫu đơn đồng ý mới nếu người lái xe trở lại nơi làm việc sau một thời gian làm việc từ xa.

Hồ sơ vị thành niên được niêm phong. Thông tin có trong một hồ sơ lái xe liên quan đến hồ sơ vị thành niên được niêm phong có thể không được dùng cho bất cứ mục đích nào trừ khi được quy định theo luật liên bang. Nhân viên hay nhân viên tiềm năng có thể cung cấp một bản sao phán lệnh tòa án yêu cầu niêm phong hồ sơ vị thành niên đối với chủ hãng, chủ hãng tiềm năng hay người đại diện của họ.

Công ty – Cần được hoàn tất bởi công ty hay người đại diện của công ty

VIẾT IN HOA hoặc ĐÁNH MÁY Tên công ty	
Tên công ty đại diện (nếu có)	
Địa chỉ công ty/công ty đại diện	
Tên người đại diện được ủy quyền	Chức danh
Trả lời các câu sau 1. Công ty này có phải là chủ hãng, chủ hãng tiềm năng hay tổ chức thiện nguyện của người có hồ sơ lái xe đang được yêu cầu không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không 2. Hồ sơ quý vị đang yêu cầu có cần thiết cho mục đích việc làm liên quan đến việc lái xe của nhân viên hay nhân viên tiềm năng như một điều kiện việc làm hay liên quan đến việc lái xe của thiện nguyện viên theo chỉ đạo của tổ chức thiện nguyện không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không 3. Quý vị có đồng ý sử dụng thông tin có trong hồ sơ chỉ cho mục đích này và không tiết lộ hồ sơ cho bên thứ ba trừ khi được pháp luật cho phép không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không 4. Quý vị có đồng ý miễn cho Sở Cấp Phép của Tiểu Bang Washington khỏi trách nhiệm đối với tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành hồ sơ lái xe được yêu cầu không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
Phần xác nhận <i>Tôi xác nhận theo hình phạt về tội khai man theo luật của Washington rằng nội dung trên là đúng sự thật và chính xác.</i>	
X	
Ngày và địa điểm	Chữ ký của người đại diện được ủy quyền

Nhân viên, nhân viên tiềm năng hay thiện nguyện viên –

Cần được hoàn tất bởi người có hồ sơ lái xe đang được yêu cầu

VIẾT HOA hoặc ĐÁNH MÁY Họ và tên (<i>Tên, Tên đệm, Họ</i>)	Ngày sinh (<i>tháng/ngày/năm</i>)	Số giấy phép lái xe do Washington (WA) cấp
Ủy quyền từ <input type="checkbox"/> Nhân viên – để tiết lộ hồ sơ lái xe của tôi vì mục đích tuyển dụng trong toàn bộ thời gian làm việc của tôi <input type="checkbox"/> Nhân viên tiềm năng – để tiết lộ hồ sơ lái xe của tôi vì mục đích tuyển dụng, không quá 30 ngày kể từ ngày ký, trừ khi đã được thuê giữ chức vụ này <input type="checkbox"/> Thiện nguyện viên – để tiết lộ hồ sơ lái xe của tôi cho một chức vụ mà yêu cầu tôi phải lái xe theo chỉ định của tổ chức thiện nguyện		
Tên của chủ hãng, chủ hãng tiềm năng, hay tổ chức thiện nguyện		
Tên của công ty đại diện chủ hãng nếu đại diện cho công ty vì mục đích tuyển dụng		
Ủy quyền <i>Tôi là một nhân viên, nhân viên tiềm năng hay thiện nguyện viên của công ty có tên ở trên và tôi yêu cầu một bản sao hồ sơ lái xe của tôi tại Tiểu Bang Washington được gửi đến cho họ/người đại diện của họ.</i>		
X		Ngày
Chữ ký		